





สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

21 กุมภาพันธ์ 2568



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> นโยบาย</p> <p>เดิหน้าเศรษฐกิจสุขภาพ ดัน นวดไทย ผลิตรถยนต์สมุนไพรมাত্রฐานสากล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ , เว็บไซต์ (สวท., บ้านเมือง, ผจก., สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, newtv, thecoverage, ch7)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. กล่าวว่า การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพ สร. ได้เริ่มเดินหน้าอย่างเต็มที่ โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “โอกาสทางธุรกิจด้านการนวดไทยและผลิตรถยนต์สมุนไพรมุ่งสู่ตลาดตะวันออกกลางและซาอุดีอาระเบีย” และพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการส่งเสริมการนวดไทย และผลิตรถยนต์สมุนไพรมุ่งสู่ตลาดซาอุดีอาระเบีย ซึ่งการลงนามฯ นี้เป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ในการยกระดับภูมิปัญญาไทย ส่งเสริม Soft Power ของประเทศ เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร และคว้าโอกาสในตลาดใหม่ๆ รวมถึงตลาดอาหารสุขภาพ ทั้งนี้ สร. เตรียมยกระดับการนวดไทยและผลิตรถยนต์สมุนไพรมุ่งสู่ตลาดตะวันออกกลางพร้อมที่จะเริ่มนำร่องที่ประเทศซาอุดีอาระเบียเป็นประเทศแรก ในช่วงพิธีฮัจญ์ เดือนมิ.ย.นี้</p>	
<p>เร่งแก้ปัญหาผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(ผู้จัดการ linetoday)</p> <p>-พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยธ.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานป้องกัน ปรามปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 1/2568 พร้อมด้วย, นพ.ศักดิ์ อธิภาณุ รองปลัด สธ. , นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต , พล.ต.ต.พรศักดิ์ สุรสิทธิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด พร้อมด้วย น.ส.อารีภักดิ์ เงินบำรุง นายอภิ กิต ฌ. โรจน์ประเสริฐ นายศิริสุข ยืนหาญ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>วาระสำคัญของการประชุม ได้แก่ แนวทางการแก้ไขปัญหาผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตเวชจากยาเสพติด การพิจารณาแนวทางการป้องกันและปรามปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติดในบุหรี่ไฟฟ้า และยังสามารถฝากเน้นย้ำถึงเรื่องดำเนินการช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติด ว่าควรให้มีการบูรณาการของภาครัฐในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย เช่น กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจ สำนักงาน ป.ป.ส. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือกัน</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติฯ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, สวท.,ทีวีทุกช่อง, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, thailandplus, thaitodaynews)</p> <p>- พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี รองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล เป็นประธานพิธีเปิด “มหกรรมสุขภาพหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล กรมการแพทย์” และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ รพ. ที่ รพ.ยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.นราธิวาส ซึ่งมีการยกระดับการให้บริการด้วยศาสตร์พระราชา ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลดูแลประชาชนในพื้นที่ห่างไกล เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและมีสุขภาพที่ดี</p>	
<p>รมช.สร.ตรวจเยี่ยมรพ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- นายเดโชติศม์ ชาวทอง รมช.สร. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รพ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี พร้อมกล่าวว่า สร.มุ่งพัฒนาสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับให้มีความทันสมัย สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและปัญหาสุขภาพในพื้นที่ ช่วยเพิ่มการเข้าถึงบริการที่ดีมีมาตรฐานใกล้บ้าน ซึ่งจากการลงพื้นที่รพ.ไม้แก่น พบว่าอาคารหลักต่างๆ มีอายุการใช้งานนานกว่า 20 ปี จำเป็นต้องปรับปรุงให้มีความทันสมัยและรองรับความต้องการด้านการบริการที่เพิ่มขึ้น ทั้งอาคารผู้ป่วยนอก - ผู้ป่วยใน ห้องฉุกเฉิน ห้องยา และส่วนบริการอื่นๆ คาดว่าจะใช้เวลาปรับปรุง 3-4 ปี</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เตรียมเสนอ ครม. รับมือสหรัฐฯ ตัดงบผู้ลี้ภัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก., linetoday</p> <p>- สธ. เตรียมเสนอ ครม. เปลี่ยนให้ สธ. เป็นหน่วยงานหลักรองรับการให้การดูแลทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย และไม่ได้อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพไทย ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเอง โดยให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อกำหนด หรือข้อบังคับที่ สธ. เป็นผู้กำหนด รวมถึงให้ รมว.สธ. เป็นผู้กำหนดกลุ่มเป้าหมาย</p>	
<p>แนวทางเลื่อนเงินเดือน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thecoverage)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ส่งหนังสือด่วนถึง ผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด แจ้งแนวทาง “เลื่อนเงินเดือน ขรก. – ค่าจ้างลูกจ้างประจำ – ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 1 เม.ย. 68 จึงขอให้หน่วยงานดำเนินการ</p>	
<p>เปิดศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทางแห่งจ.ปทุมธานี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, hfocus, thailandplus, siameagle, mcot, thecoverage, nation, kaojorleuk-media, NBT, 5forcenews)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ.เปิดศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทางแห่งจังหวัดปทุมธานี พร้อมกล่าวว่า ศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทางฯ เป็นหน่วยบริการด้านทันตกรรม ซึ่งบริหารงานภายใต้สังกัด รพ.ประชาธิปัตย์ จ.ปทุมธานี ให้บริการทันตกรรมทั่วไปและทันตกรรมเฉพาะทางทุกสาขา โดยทันตแพทย์เฉพาะทางจากทุกรพ.ในจังหวัดปทุมธานี เพื่อช่วยเพิ่มการเข้าถึงบริการทันตกรรมของชาวปทุมธานีและจังหวัดใกล้เคียง ลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอย รวมถึงจะเป็นต้นแบบในการพัฒนาขยายผลรพ. ภายใต้นโยบาย One Province One Dental Hospital ของ สธ.ต่อไป</p>	
<p>โครงการขับเคลื่อนนโยบาย โรงพยาบาลในเขตเมือง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (innnews)</p> <p>- นพ. โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการ นำเสนอผลการดำเนินงานและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการขับเคลื่อนนโยบาย โรงพยาบาลในเขตเมือง จ.ปทุมธานี เพื่อผู้ป่วยภาวะวิกฤตฉุกเฉิน” ร่วมกับโรงพยาบาลเอกชน 9 แห่ง ดังนี้ 1. โรงพยาบาลแพทย์รังสิต 2. โรงพยาบาล บางปะกอก-รังสิต 2 3. โรงพยาบาล กรุงไทยเวสเทิร์น จ.นนทบุรี 4. โรงพยาบาล ภัทร-ธนบุรี 5. โรงพยาบาล เกษมราษฎร์ ปทุมธานี 6. โรงพยาบาล ซีจีเอสลำลูกกา 7. โรงพยาบาลกรุงสยาม เซนต์คาร์ลอส 8. โรงพยาบาล ปทุมเวช 9. โรงพยาบาลเปาโล รังสิต โครงการฯ นี้ไม่เพียงเป็นการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุขให้แข็งแกร่งขึ้น แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความ ร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดปทุมธานี ได้รับการรักษาที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุด</p>	
<p>ตำแหน่งนักสาธารณสุข</p> <p>1. การปรับตำแหน่ง นักสาธารณสุข ในรพ.สต.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- ดร.รัชกี สารี เลขานุการชมรมนักวิชาการสาธารณสุขฯ โปสธ. ขณะนี้นักวิชาการสาธารณสุข ในรพ.สต. ของจ.สตูลสามารถปรับเป็น "นักสาธารณสุข" ได้ตามมติ อ.ก.พ สธ. ในการประชุม ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2568 จำนวน 4 ราย โดยผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ใน รพ.สต.ที่ประสงค์จะปรับเป็น นักสาธารณสุข ให้แจ้งงานบุคลากรของหน่วยงาน เพื่อส่งงานบุคลากร สสจ. ดำเนินการส่งข้อมูลตามขั้นตอนต่อไป รวมถึงการเปลี่ยนตำแหน่งไม่มีผลกระทบต่อ ฉ.11 รวมทั้งฝ่ายผู้เกี่ยวข้องเร่งพิจารณาตำแหน่งนักสาธารณสุข ที่เป็นผอ.รพ.สต. และระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วยเพื่อมิให้ ผอ.รพ.สต. หรือผู้ประสงค์สมัครในตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. เสียสิทธิใดๆ</p> <p>- แหล่งข่าวใน สธ. ให้ข้อมูลหลังจากการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ว่า หนังสือที่มีการเผยแพร่เป็นฉบับเก่า ซึ่ง สธ.เตรียมทำหนังสือขึ้นมาเพื่อยกเลิกหนังสือฉบับก่อนหน้า เนื่องจากพบว่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.พ.กำหนด ต้องรอทางสำนักงาน ก.พ.กำหนดหลักเกณฑ์ว่าการเปลี่ยนจาก "นักวิชาการสาธารณสุข" เป็น "นักสาธารณสุข" ใน รพ.สต. มีอะไรบ้าง เนื่องจากปัจจุบันติดเกณฑ์ตาม ว.11 ของสำนักงาน ก.พ. สำหรับหนังสือที่จะยกเลิกต้องเสนอ อ.ก.พ. สธ. พิจารณาคาดว่าจะออกประกาศได้ภายในสัปดาห์หน้า จากนั้นจะส่งให้ทางผู้ตรวจฯ รับทราบและกระจายยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>2. เสนอปรับค่าตอบแทน ตำแหน่ง นักสาธารณสุข ในรพ.สต.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- สภาการสาธารณสุขชุมชน เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการพิจารณาศึกษาแนวทางการจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทน และการควบคุมการถ่ายโอน รพ.สต.ไปยัง อบจ. ในคณะกรรมาธิการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร โดยเสนอ ดังนี้ 1. เรงจัดให้ อบจ.ทุกแห่งจัดทำแผนกรอบอัตรากำลัง 3 ปี โดยให้มี ตำแหน่งนักสาธารณสุขใน รพ.สต. และ สอน. เพื่อยกระดับการให้บริการปชช.โดยผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน</p> <p>2. การปรับปรุงกำหนดตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และได้รับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน เข้าสู่ตำแหน่ง นักสาธารณสุข และ 3. การปรับปรุงกฎระเบียบของท้องถิ่น ในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของนักสาธารณสุข ได้แก่ เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนวิชาชีพ และ เงิน พ.ต.ส.</p> <p>- นายเกษม อุประ ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ กล่าวว่า เงินประจำตำแหน่ง และเงิน พ.ต.ส. ถ้าท้องถิ่นมีความพร้อม ไม่จำเป็นต้องรอสำนักงาน ก.พ. ให้ดำเนินการเลย และจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าวาระการประชุมครั้งถัดไปในเดือนมีนาคม 2568</p>	
<p>สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ประชาชาติธุรกิจ, แนวหน้า, การเงินธนาคารออนไลน์, ข่าวสด, thebangkokinsight, tnn, thansettakij, thailandplus, thaitabloid, hfocus)</p> <p>- ดร.นพ.วรงค์ โชติพิทยสุนนท์ โฆษก สธ. ด้านแก้ไขปัญหามลพิษ PM 2.5 พร้อมด้วย พญ.ศิริจินดา แจ่มจรรยา นพ.เชี่ยวชาญ สถาบันโรคผิวหนัง แถลงสถานการณ์และการดูแลผลกระทบต่อผิวหนังจากสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 โดยแนวโน้มสถานการณ์ ฝุ่น 7 วันข้างหน้า อยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงดีในทุกภาค ยกเว้นภาคเหนือ อาจอยู่ในระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพใน บางวัน ด้านแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เผยผู้มีผิวแพ้ง่าย เป็นโรคผิวหนังเรื้อรัง หรือผิวบอบบาง เช่น เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ รวมถึงอยู่ใน พื้นที่มลภาวะสูง/ได้รับฝุ่นนาน ระยะสั้นจะเกิดผิวหนังอักเสบ ลมพิษ โรคผิวหนังเดิมกำเริบ ส่วนระยะยาว ทำให้เกิดริ้วรอย ก่อนวัยได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์,)</p> <p>-นายพยุง นาคแท้ ผอ.อบ.หมู่ที่ 12ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี กล่าวว่า สามารถจับกุม นายอังกูร (สงวน นามสกุล) อายุ 37 ปี ชาวตำบลห้วยกระเจา ทำการลักลอบจุดไฟฟ้าในพื้นที่สาธารณะ ตรวจสอบปัสสาวะให้ผลเป็นบวก หรือ มีสีสารเสพติดในร่างกาย แจ้งข้อกล่าวหาและโทษเบื้องต้น ดังนี้ 1. ทำการลักลอบจุดไฟฟ้าในพื้นที่สาธารณะ โดยต้อง ระวังโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามพรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 2. ผ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานที่สั่งให้ระงับการเผา ต้องระวังโทษ จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 3. เสพยาเสพติดให้โทษตามประมวลกฎหมายยาเสพติด มาตรา 104, 162 มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ</p>	
<p>โรค-ภัยสุขภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, มติชน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ pptvhd</p> <p>- พญ.จุไร วงศ์สวัสดิ์ และ นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ นพ.ทรงคุณวุฒิ โฆษกกรมควบคุมโรค แถลงสถานการณ์โรคและภัย สุขภาพ หัวข้อ "ภูมิแพ้พันธุ์ รู้ทันโรค รู้ทันภัย ป้องกันได้" พร้อมแนะวิธีป้องกันและดูแลตนเอง ซึ่งนอกจากสถานการณ์การ ระบาดของ โรคไข้หวัดใหญ่ ที่มีผู้ป่วยสะสม 107,570 ราย เสียชีวิต 9 ราย และมีแนวโน้มรุนแรง อีกทั้งพบการระบาดในหลาย ประเทศ เช่น ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน ฮองกง ฯลฯ แล้ว ยังมีโรคต่าง ๆ ดังนี้ โรคโควิด 19 ในปี 2568 มีผู้ป่วยสะสม 9,158 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 4 ราย สายพันธุ์ที่พบมากที่สุด คือ JN.1 ปอดอักเสบ ตั้งแต่ 1 ม.ค.-14 ก.พ. 68 ผู้ป่วยสะสม 65,777 ราย เสียชีวิต 49 ราย ปีนี้มีแนวโน้มผู้ป่วยสูงขึ้นกว่าปี 2567 ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ยังคงเน้นย้ำ ให้ประชาชนป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ ไข้เลือดออก ปี นี้พบผู้ป่วยผู้ป่วย 3,550 ราย ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 4.8 เท่า ผู้เสียชีวิต 5 ราย ส่วนใหญ่ยังคงเป็นกลุ่มวัยเรียน และอัตราผู้ป่วยตาย สูงในกลุ่มผู้สูงอายุ ย้ำให้กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทำความสะอาดบ้าน พักผ่อนในห้องที่มีมุ้งลวด พิษสุนัขบ้า ปี 2568 มี จำนวนสัตว์พบเชื้อ 34 ตัว สูงสุดที่ จ.ขอนแก่น จ.บุรีรัมย์ จ.มหาสารคาม จ.สงขลา และ จ.อุบลราชธานี เสียชีวิต 1 ราย โรคนี้ พบได้ทั้งปี การป้องกันที่ดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงการสัมผัส โดยใช้หลัก 5 ย. "อย่าแหย่ อย่าเหยียบ อย่าแยก อย่าหยิบ อย่ายุ่ง"</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ไข้หวัดนก ทั่วโลกยังมีรายงานเป็นระยะ โดยเฉพาะสายพันธุ์ A (H5N1) ซึ่งติดต่อกันจากสัตว์สู่คน ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีรายงานผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ หลังจากพบผู้ป่วยรายสุดท้ายเมื่อปี 2549</p>	
<p>ไข้หวัดใหญ่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, แนวหน้า, ผู้จัดการ สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, tnnthailand, thebangkokinsight, mcot, linetoday, ch5)</p> <p>- รัฐบาล เตรียมความพร้อมรับมือกับโรคไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดอยู่บางจังหวัด โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสาน พบสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2568 ใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์_แนะนำดูแลสุขภาพและเร่งฉีดวัคซีน ส่วนไข้เลือดออกแมลงกัดติลดลง แต่ยังคงเฝ้าระวังเพื่อความปลอดภัยของประชาชน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (TNN, TV5hd)</p> <p>- กรมควบคุมโรค เผยยอดผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่ 1 ม.ค.-17 ก.พ. 68 มีผู้ป่วยสะสม 107,570 ราย เสียชีวิต 9 ราย ขณะที่กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยสูงสุด คือ 5-9 ปี รองลงมาเป็น 0-4 ปี และ 10-14 ปี ทั้งนี้ ไข้หวัดใหญ่สามารถพบผู้ป่วยได้ทุกกลุ่มอายุ แต่จะพบมากในเด็ก กลุ่มเสี่ยงเสียชีวิตคือ กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือผู้ที่มีโรคประจำตัว สำหรับแนวโน้มรายสัปดาห์ในปี นี้ สูงกว่าปีที่ผ่าน ในช่วงเวลาเดียวกัน 1.6 เท่า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน คอลัมน์ สองโรคไขสุขภาพ, เว็บไซต์ TNN</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย ให้ข้อมูลว่า ไข้หวัดใหญ่สามารถแพร่เชื้อได้ง่ายจากการหายใจเอาเชื้อไวรัสในฝอยละอองน้ำมูก น้ำลาย ที่ฟุ้งกระจายในอากาศ ผู้ที่มีอาการไข้หวัดใหญ่ควรพักผ่อนรักษาที่บ้านจนกว่าจะหาย และควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อต้องใกล้ชิดกับผู้อื่น หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และหากอาการไม่ดีขึ้น เช่น หอบเหนื่อย ซึมลง กินอาหารได้น้อย ควรรีบไปพบแพทย์</p> <p>- น.ส.นัยนา ใช้เทียมวงศ์ ผอ.กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ และกรมอนามัยที่ภูเก็วคือ 1.ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งก่อน-หลังสวมหน้ากาก 2.เลือกขนาดหน้ากากอนามัยให้เหมาะสม 3.สวมหน้ากากให้คลุมจมูกและใต้คาง และ 4.เวลาต้องการพูด หรือดื่ม/ กินอาหาร ไม่ควรดึงหน้ากากมาไว้ที่คาง ให้ถอดเก็บไว้ในถุงหรือซองพกพาที่สะอาด หากหน้ากากเปียกชื้นหรือชำรุด ให้เปลี่ยนหน้ากากทันที</p> <p>- นพ.อัครวัฒน์ เพ็ญพงศ์วัต ผอ.กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กล่าวว่า ประชาชนควรรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 30 นาที กินอาหารถูกหลักโภชนาการ ครบ 5 หมู่ และพักผ่อนให้เพียงพอ รวมทั้งหมั่นสังเกตตนเอง หากมีไข้สูง นานวัน ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ ไอ เมื่อมีอาการ ควรนอนพักผ่อนให้มาก ดื่มน้ำบ่อย ๆ ถ้าตัวร้อนมาก ควรใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นเช็ดตัวหรือกินยาลดไข้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, INN)</p> <p>- นพ.อภิชาติ ลิมานนท์ นพ.สสจ.ขอนแก่น เผยว่า ตั้งแต่เดือน ม.ค.-ก.พ. จ.ขอนแก่น พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นอาทิตย์ละ 400-600 ราย ปัจจุบันมีอยู่รวมกว่า 2,000 ราย แต่ไม่ได้รับรายงานการเสียชีวิต ส่วนใหญ่ได้รับการรักษาหาย ทั้งนี้ในช่วงเดือน มี.ค.-เม.ย.นี้ ทาง สบสช. จึงได้จัดสรรวัคซีนมาฉีดให้กลุ่มเสี่ยง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์มติชน</p> <p>- นพ.ยุทธนา สุริยะ นพ.สสจ.ชัยภูมิ เผย จ.ชัยภูมิ พบมีการระบาดของไข้หวัดใหญ่มากกว่าทุกปี เพียง 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา พบผู้ป่วยกว่า 1,500 คน ในกลุ่มนี้เป็นสายพันธุ์ A 960 ราย ส่วนใหญ่เกิดจากคลัสเตอร์การแพร่ระบาดในกลุ่มเด็กตามสถานศึกษาต่าง ๆ ในระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา และกลุ่มคลัสเตอร์ขนาดใหญ่ในเรือนจำ ที่ล่าสุดพบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่รวม 421 ราย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>- ว่าที่ร้อยตรีธนู วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. เผยว่า สพฐ. ติดตามสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่อย่างใกล้ชิด ได้แจ้งให้โรงเรียนทุกแห่งยึดมาตรการสุขภาพของ สธ. ที่ใช้รูปแบบเดียวกันกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กำชับให้มีการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือด้วยน้ำสะอาดก่อนและหลังรับประทานอาหาร หากพบมีนักเรียนป่วยให้หยุดเรียน ทั้งนี้ หากมีการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มนักเรียนจำนวนมาก เป็นอำนาจของโรงเรียนที่สามารถประกาศหยุดการเรียนการสอนได้ตามเหมาะสม แล้วทำความสะอาดห้องเรียน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ไข้เลือดออก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ฐานเศรษฐกิจ, hfocus, newtv, thaitoday)</p> <p>- นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า วงจรการระบาดของโรคไข้เลือดออกไม่ได้ระบาดทุกปี เนื่องจากในช่วงการระบาดใหญ่จะทำให้ประชาชนส่วนใหญ่มีภูมิคุ้มกันหมู่ โดยภูมิคุ้มกันมีอายุประมาณ 2-3 ปี อีกทั้ง จากการศึกษาการระบาดสถิติพบว่า ปี 2568 ประเทศไทยจะพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกลดลง ข้อมูลตั้งแต่ 1 ม.ค.-12 ก.พ 68 พบผู้ป่วย 3,550 ราย น้อยกว่าปีที่ผ่านมา 4.8 เท่า กลุ่มอายุที่พบอัตราป่วยสูงสุดเป็นกลุ่มเด็กวัยเรียน และพบผู้ป่วยสูงทางภาคใต้ จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุดในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ได้แก่ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี สงขลา พัทลุง และ นราธิวาส ตามลำดับ ส่วนของผู้เสียชีวิตพบ 5 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ โดยปัจจัยเสียชีวิตหลักยังคงเป็นภาวะอ้วน และการได้รับยากกลุ่ม NSAIDs ทั้งนี้ แม้จะพบผู้ป่วยลดลง แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ต่อเนื่องจนถึงฤดูฝน และขอเน้นย้ำให้สถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะ รพ.สต. ให้ตรวจคัดกรองผู้ที่มีอาการไข้สูงลอย ร่วมกับอาการปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดกระบอกตา หรือมีจุดเลือดออกตามตัว ให้สงสัยโรคไข้เลือดออก และคัดกรองด้วย ชุดตรวจโรคไข้เลือดออกชนิดรวดเร็ว</p>	
<p>กรมควบคุมโรค ประชุมพัฒนาแผนลดความเสี่ยงภัยคุกคามด้านสาธารณสุข</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>- สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้เครื่องมือประเมินความเสี่ยงภัยคุกคาม โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญจังหวัดชายแดนและระหว่างประเทศ สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2568 ณ จังหวัดนครพนม การประชุมครั้งนี้ถือเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายสาธารณสุขรอบรั้วชายแดนไทยและ สปป.ลาว ให้มีการเตรียมความพร้อมด้านขีดความสามารถ รวมถึงทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อรองรับการระบาดของโรคที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต สอดคล้องยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค 20 ปี ที่ตั้งเป้าหมายให้ประชาชนทุกคนมีสุขภาพดี ได้รับการบริการด้านการป้องกันควบคุมโรคตามมาตรฐานสากล ภายในปี 2570</p>	
<p>การกำกับดูแลผลิตภัณฑ์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- ภก.มรกต จรูญวรรณะ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์และการใช้ผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางการเฝ้าระวังเชิงรุกด้านวัตถุอันตรายทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีเจ้าหน้าที่จากสสจ.ทั่วประเทศและอย.เข้าร่วมประชุม เพิ่มศักยภาพในการกำกับดูแลวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกำกับดูแลของ อย. พัฒนาระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายหลังออกสู่ตลาดให้ทันต่อเหตุการณ์ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และปลอดภัย</p>	
<p>ศัลยกรรมเสริมลักยิ้ม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, NewTV, Hfocus, thaipbs, thaitodaynews, tnnthailand, มติชนออนไลน์)</p> <p>- ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง คลินิก เขตประเวศ กทม. หลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับผลกระทบจากการศัลยกรรมทำลักยิ้ม ทำให้มีเลือดไหลออกจากแผลนานนับเดือนนั้น พร้อมเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทั้ง 2 ฝ่าย แนะนำประชาชนที่ชื่นชอบการเสริมความงาม ต้องกระทำโดยแพทย์ในสถานพยาบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น</p>	
<p>สร้างเครือข่ายยุว อสม.4 จ.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมืองออนไลน์, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, Hfocus, lokwannee, thainews)</p> <p>- ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. เผยว่า ได้ร่วมกับ ยท. ภายใต้การสนับสนุน สสส. จัดแถลงข่าวผลการขับเคลื่อนงานด้านสนับสนุนระบบบริการสุขภาพผ่านกลไกเครือข่าย ยุว อสม. และเครือข่ายอาสาสร้างสุขภาพ (Gen H) นำร่อง 4 จังหวัดต้นแบบ ได้แก่ จ.เชียงใหม่ จ.อุบลราชธานี จ.นครศรีธรรมราช และกรุงเทพมหานคร ร่วมแก้ปัญหาสุขภาพในกลุ่มเด็ก และเยาวชน มีแนวคิด "คนรุ่นใหม่" มีบทบาทเป็น "อาสาสร้างสุขภาพและเป็น ยุว อสม." เพื่อทำหน้าที่ตามหลักคิด 3H ซึ่งประกอบไปด้วย 1. เป็นผู้สื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ (Health Communicator) 2. เป็นผู้สร้างสรรค์เนื้อหาด้านสุขภาพอย่างสร้างสรรค์และน่าสนใจ (Health Creator) 3. เป็นผู้นำทางความคิดเพื่อดูแลสุขภาพของตนเอง (Health</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>Influencer) โดยปี 2566 ที่ผ่านมามีนักเรียน นักศึกษา มาร่วมเป็นอาสาสมัครแล้วกว่า 20,010 คน และตั้งเป้าภายใน 3 ปีงบประมาณจะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 76,000 คน</p>	
<p>โครงการกรมสุขภาพการแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thainews, thecoverage)</p> <p>- กรมการแพทย์ นำทีมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในโครงการกรมสุขภาพการแพทย์ จ.นราธิวาส ไปยังโรงพยาบาลเยี่ยงเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส ภายใต้ศูนย์ประสานงานหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ส่วนกลาง (กรมการแพทย์) เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการบริการดูแลรักษาได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมตามมาตรฐานและครบวงจร</p> <p>- สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ นำทีมแพทย์ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่การให้บริการผลิตแขน-ขาเทียมโดยมีนักฟิสิกส์แขน-ขาขาด จำนวน 50 ราย ระดับใต้เข่า จำนวน 29 ราย ระดับเหนือเข่า จำนวน 8 ราย แขนเทียม จำนวน 9 ราย ซ่อมแซมแขน-ขาเทียม จำนวน 4 ราย มีการให้บริการระหว่างวันที่ 16 – 20 ก.พ. 2568 เวลา 08.00 – 12.00 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ณ โรงพยาบาลเยี่ยงเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา</p>	
<p>ตรวจสอบข้อมูลเรียกเก็บค่าใช้จ่ายบริการ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- สปสช. เปิดรับฟังความเห็นร่างประกาศ เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขก่อนการจ่ายชดเชยสำหรับบริการผู้ป่วยนอกในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ... โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ LAW ระบบกลางทางกฎหมาย ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568</p>	
<p>วัดพระญาติการามตั้งศูนย์ห่างไกลNCDs</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thecoverage)</p> <p>- ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขา สปสช. นำทีม ลงพื้นที่เยี่ยมชมโมเดล “ศูนย์ห่างไกล NCDs ป้องกันโรคไม่ติดต่อในชุมชน ณ สถานบริการ Health Station รพ.สต.วัดพระญาติการาม จ.พระนครศรีอยุธยา มีผู้ป่วยโรคเรื้อรังทั้งหมด 2,073 ราย ในปี 2568 ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองประชาชนในพื้นที่ พบกลุ่มเสี่ยงจำนวน 493 ราย แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวได้ถ่ายทอดความรู้ให้พยาบาล เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และสนับสนุนให้ อสม. ในพื้นที่จำนวน 83 ราย รับผิดชอบ โดยนำแบบการคำนวณปริมาณคาร์บไปใช้ดำเนินการพร่องแป้ง หรือโลว์คาร์บให้คนในชุมชน และบันทึกผลผ่านแอปพลิเคชัน</p>	
<p>สรพ. จัดสัมมนาโครงการเตรียมความพร้อมกับกระบวนการทำงานรูปแบบใหม่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus)</p> <p>- พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผอ.สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เปิดการสัมมนาโครงการเตรียมความพร้อมกับกระบวนการทำงานรูปแบบใหม่ให้เข้าใจหลักการ และแนวทางของกระบวนการทำงานใหม่อย่างถูกต้อง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานผ่านการนำเทคโนโลยีและแนวทางการบริหารจัดการที่ทันสมัยมาใช้ สร้างความร่วมมือและการทำงานเป็นทีมภายใต้แนวทางการทำงานใหม่ เพื่อให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปได้</p>	
<p>ประกาศ รายชื่อสถานบำบัดรักษาทางสุขภาพจิต พ.ศ. 2568</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ)</p> <p>- ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข รายชื่อสถานบำบัดรักษาทางสุขภาพจิต พ.ศ. 2568 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน</p>	
<p>การพิจารณาร่างพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ)</p> <p>- ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ โดยมีเนื้อหา 38 มาตรา แต่เมื่อที่ประชุมพิจารณาถึงมาตรา 10 นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้าน อยากให้หาข้อสรุปในการลงมติ เนื่องจากร่างใหม่ กำหนดให้ยกเลิกความใน ม. 10 ทั้งมาตรา และเพิ่มการยกเลิกมาตรา 11, 12, 13, 14, 15 ซึ่งเพิ่มมาถึง 5 มาตรา รวมอยู่ในมาตรา 10 มาตราเดียว จึงคิด</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ว่ากรรมการทำงานโดยการมัดมือชกสภาฯ ทั้งๆ ที่ร่างหลักแก้แค่ 3 วงเล็บ จึงมองว่าไม่เป็นธรรม และยังเป็นกรลัทธิแปลกๆ หากจะเดินหน้าด้วยรายงานแบบนี้ คิดว่าไม่ถูกต้อง จึงเสนอให้ไปแก้ไขรายงานก่อน แล้วให้ลงมติเป็นรายมาตรา</p> <p>นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 1 กล่าวว่า จากข้อคิดเห็นจากสมาชิกหลายฝ่าย ตนคิดว่ากรรมการจะต้องไปปรับ เนื่องจากกระบวนการของสภาทำไว้ถูกต้องแล้ว แต่ ม.10 มันไปไม่ได้ จำเป็นต้องนำไปแก้ไข และจากมาตรา 10-30 กว้างให้ดูไปพร้อมๆกัน วันนี้เอากลับไปประชุม แล้วก็กลับมาพิจารณาอีกครั้งในสภาสัปดาห์หน้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน คอลัมน์ เดินหน้าชน</p> <p>-จากเรื่องที่แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศึกษาข้อมูลกฎหมายในเรื่องวัน เวลา และสถานที่ห้ามขายเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในประเทศนั้น อาจเพิ่มรายได้ ให้ภาคธุรกิจจริง แต่อย่าลืมนว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็เป็นต้นเหตุสำคัญของความสูญเสียทางเศรษฐกิจ จากการที่ประเทศต้องจ่ายไปกับการดูแลสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาล ซึ่งมีตัวเลขว่าสูงถึง 1.7 หมื่นล้านบาทต่อปี เช่นกัน ยังไม่นับรวมการสูญเสียชีวิตจากการดื่มและเกิดอุบัติเหตุ ทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม</p> <p>-ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์นี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มี "สมศักดิ์ เทพสุทิน" รมว. สธ. เป็นประธาน คาดว่าจะมีวาระการพิจารณาเรื่องยกเลิกห้ามขาย ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถไฟและสถานีรถไฟ อีกครั้งหลังถูกตีตกในการประชุมครั้งก่อน รวมทั้งจะมีการพิจารณาเรื่องวัน เวลา ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย มาดูกันว่า ผลการพิจารณาจะออกมาอย่างไร</p>	
<p>เทียบสิทธิรักษาบัตรทอง และประกันสังคม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (pptv, thethaiger)</p> <p>- เสนอบทความ การเทียบสิทธิรักษาบัตรทอง และประกันสังคม ระบุ การจะบอกว่าสิทธิใดเสียเปรียบกว่ากัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยและมุมมองของแต่ละบุคคล หากมองในแง่ค่าใช้จ่ายบัตรทอง 30 บาท ได้เปรียบกว่า เพราะฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือน แต่ถ้ากังวลเรื่องความครอบคลุมของสิทธิประโยชน์ประกันสังคม ได้เปรียบกว่าเพราะมีสิทธิประโยชน์ที่หลากหลายกว่า (ทันตกรรม, เงินชดเชย) และอาจมีตัวเลือก รพ.และบริการที่หลากหลายกว่า (ขึ้นอยู่กับรพ.ที่เลือก)</p>	
<p>ความคืบหน้าเด็กสูบบุหรี่ไฟฟ้า-น้ำกระท่อม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, siamnews, thebangkokinsight, brighttv, thaipbs, 77kaoded, ch7)</p> <p>- จากกรณีผู้ใช้ FB ชื่อ Paphawarin Simlakorn หน่วยกู้ชีพ ทต.ดอนมนต์ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โปสต์เตือนผู้ปกครองหลังมีเคสเด็กนร. 8 เคส ป่วยเข้า รพ. จากบุหรี่ไฟฟ้า และน้ำกระท่อม สอบถามพบว่า เด็กสูบบุหรี่มาตลอด 1 ปี บางคน 2 ปี (ดูตามพี่/เพื่อน) และดื่มน้ำกระท่อมมาตลอด 1 ปี ตรวจร่างกายพบหัวใจเต้นเร็วแรงทุกเคส ออกซิเจนต่ำ อยากให้เป็นปัญหาเร่งด่วนของประเทศไทยที่ควรแก้ไขเร็วที่สุด</p> <p>ล่าสุด ดร.บุรีรัมย์ สืบสวนจนพบแหล่งจำหน่ายน้ำกระท่อมและบุหรี่ไฟฟ้า ตั้งอยู่ในห้องเช่าตรงข้ามโรงเรียนที่เด็กอยู่ นำผู้การตรวจค้นและจับกุม น.ส.เหล่า วัย 84 ปี และนายดาราวีทย์ วัย 27 ปี หลานชาย พร้อมของกลางบุหรี่ไฟฟ้า 3 เครื่อง น้ำดื่มกระท่อมปรุงรสชาติ 41 ขวด ยาแก้ไอ 2 ขวด และอาวุธปืนแก๊สแบบไทยประดิษฐ์ 1 กระบอก ทั้งสองรับสารภาพว่าส่งบุหรี่ไฟฟ้ามาทางเน็ต เอาไปโพสต์ขายในกลุ่มจนวัยรุ่นแถบนี้รู้จักกันดี เปิดขายมานานกว่า 2 ปี โดยชาวบ้านในหมู่บ้านหลายคนงงว่ารู้กันหมด แต่ทำไม่ครูในโรงเรียนไม่รู้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., ข่าวสด, ไทยโพสต์, thebangkokinsight, thestandard, Chiangmainews, mco, voicetv, ch7, INN, TNN)</p> <p>- นายอนุทิน พลิกขานุศักดิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า รัฐบาลเร่งดำเนินการจับกุมและสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันบุหรี่ไฟฟ้าในเด็กและเยาวชน สั่งการให้ทุกหน่วยงานภาครัฐร่วมมือเดินหน้าปราบปราม หยุดยั้งการลักลอบผลิตนำเข้าหรือจำหน่าย หากพบเห็นว่าพื้นที่ใดมีการเปิดขายอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมายและมี จนท.ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ปลดปล่อยให้มีร้านขายหรือมีการรับสินบนเพื่อให้เปิดร้านขาย จะดำเนินการกับ จนท.ทันที</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thaiPBS)</p> <p>-ผ.ศ.ดร.ลักขณา เต็มศิริกุลชัย ผอ.ศูนย์พัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านการควบคุมยาสูบ กล่าวว่า บุหรี่ไฟฟ้าส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ก่อให้เกิดโรคปอดอักเสบรุนแรง หากมีพฤติกรรมเสี่ยงอื่น ๆ ร่วม เช่น การบริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม และดื่มแอลกอฮอล์ ส่งผลเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด-การใช้บุหรี่ไฟฟ้าส่งผลเสียต่อพัฒนาการสมองของเด็กตั้งแต่ในครรภ์</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>จนถึงอายุ 25 ปี การพัฒนาสมองส่วนหน้าของเด็กมีความสำคัญต่อการควบคุมอารมณ์และลดความรุนแรง รายงานต่างประเทศ ชี้ฝุ่นพิษจากบุหรี่ไฟฟ้า อันตรายกว่า pm2.5 ในกม. 10 เท่า ด้านกมธ.วิสามัญฯ เตรียมนำผลศึกษา 3 แนวทาง ควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าเข้าสภาฯ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thethaiger)</p> <p>-พยาบาล รพ.สส ตี้ออกมาแชร์เรื่องราวการของนักเรียน ณ โรงเรียนแห่งหนึ่ง พบว่าเด็กชั้นป.6 จำนวน 1 คน , เด็กป.5 จำนวน 1 คน และเด็กมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 1 คน ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าและน้ำกระท่อมจนเกิดอาการแน่นหน้าอกและหายใจไม่อิ่ม จากการสอบถามประวัติแล้วพบว่า นักเรียนสูบบุหรี่มาตลอด 1 ปี บางคน 2 ปี ซึ่งมักจะมีสาเหตุมาจากการทำพฤติกรรมตามพี่หรือเพื่อน อายากฝากให้ครอบครัวดูแลดู ๆ ที่รักให้อยู่ในสายตา และเริ่มให้ความรู้ของอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าและการดื่มน้ำกระท่อม เพราะเด็กวัยนี้ก็จะกระทำโดยที่พ่อแม่ไม่รู้เรื่อง อยากให้รัฐบาลและผู้นำทุกภาคส่วนรับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้น ควรยกเลิกการใช้น้ำกระท่อมและจัดการกับบุหรี่ไฟฟ้า จับทุกรายและจับทุกที่ที่ขาย</p>	
<p>เปิดตัวเครื่องรังสีร่วมรักษามะเร็งและหลอดเลือดที่ทันสมัยที่สุดในภาคอีสาน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>-นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 7 เปิดตัวรังสีร่วมรักษาส่วนลำตัวฯ และเครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดระบบเดี่ยวชนิดทำงานร่วมกับเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Combine Angio-CT System) ณ อาคารมะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬารามณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โดยศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬารามณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เป็นศูนย์เชี่ยวชาญรักษาโรคมะเร็งครบวงจร มีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพการรักษาส่ง การเปิดตัวเครื่อง Combine Angio-CT System เป็นเครื่องแรกและเครื่องเดียวของภาคอีสาน มีประสิทธิภาพและความแม่นยำสูงในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งและหลอดเลือด จะช่วยเพิ่มศักยภาพและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการตรวจบำบัดรักษาให้กับผู้ป่วยมะเร็งได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องรอคิวนาน</p>	
<p>ชื่นชม รพ.พัทลุง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจ Dr. Dark</p> <p>- FB ของ นพ.สุทธิรักษ์ บัวแก้ว ผอ.รพ.พัทลุง โปสดีภาพลายมือญาติผู้ป่วยขอบคุณแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาลทุกคนของตึกผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท ระบุ มีเหตุการณ์ดีๆ แบบนี้ทุกวัน แต่รับมันไว้ในใจ ส่งต่อกันแค่นั้นหน่วยงาน ประทับใจอยู่เจียบๆ จนวันหนึ่งมีคนคิดลบรอบด้าน โดยลืมนมองไปว่าทำไมเขาไม่ช่วย รพ. ที่เป็นที่พักพิงทางสุขภาพเขา จงทำให้มันดี ดูแล รพ.ของเราให้ดี เพราะสุดท้ายเราเองจะเป็นผู้มาใช้บริการสักวันหนึ่ง ขอขอบคุณผู้มารับบริการที่เข้าใจและเมตตา รพ.พัทลุง มุ่งให้บริการต่อไป เพื่ออยู่ในใจประชาชน คนพัทลุง</p>	
<p>ศูนย์แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, mcof)</p> <p>- นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นพ.สสจ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดศูนย์แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก รพ.ขอนแก่น สาขารร. โฆษะ ซึ่งศูนย์แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกแห่งนี้เป็นมิติสุขภาพรูปแบบใหม่ ลักษณะของเวลเนสที่ครบวงจร เพื่อเพิ่ม การเข้าถึงบริการทางด้านแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก ให้บริการทั้งตรวจรักษา จ่ายยาไทย การนวด อบประคบ รวมถึงการดูแลครอบครัวการรักษาโรคเฉพาะทาง และการดูแลด้วยการรักษาตามธาตุเจ้าเรือน และศาสตร์บูรณาการ จะสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ ลดค่าใช้จ่าย และสร้างความยั่งยืนในระบบสุขภาพ ศูนย์แห่งนี้ตั้งอยู่ในโรงแรมโฆษะ ซึ่งอยู่ใจกลางเมือง ย่านเศรษฐกิจของ จ.ขอนแก่น สะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ</p>	
<p>แอมโมเนียโรงงานน้ำแข็งรั่ว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, amarintv, line)</p> <p>- สำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา ได้รับแจ้งเหตุ สารแอมโมเนียรั่วไหล ภายในโรงงานผลิตน้ำแข็งในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลหล่ออยู่ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ต้องอพยพชาวบ้าน ผู้ป่วยในพื้นที่ใกล้เคียง จากเหตุดังกล่าวไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต สำหรับสาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ด้านโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา ได้ประกาศด่วนให้นักเรียนเรียนทางออนไลน์ในวันศุกร์ ที่ 21 ก.พ. 68 เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากแอมโมเนีย</p>	

